

**สรุปการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2564**  
**วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**  
**โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน**

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
1	มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เพิ่มเติม พวจ.ได้ออกคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 489/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (ฉบับที่ 27) มาตรการสำหรับพื้นที่รับประทานอาหาร ร่วมกันของพนักงานในสถานประกอบการและโรงงาน มาตรการสำหรับรถรับส่ง พนักงานสถานประกอบการและโรงงาน มีความชัดเจนขึ้นในทางปฏิบัติ หากพบ ปัญหาให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อทราบ	สาธารณสุขจังหวัด/ สภาอุตสาหกรรม
2	คณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติเห็นชอบ แผนเรือนจำ/ทัณฑสถานในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในการเปิดบริการเยี่ยมญาติ การรับฝากเงิน และการสั่งซื้อ สินค้าร้านสะดวกซื้อให้แกผู้ต้องขัง ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด ใน 4 แห่ง 1. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. เรือนจำกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 4. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา หากพบปัญหาให้ปรึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	เรือนจำและทัณฑ สถานทั้ง 4 แห่ง/ สาธารณสุขจังหวัด
3	การจัดทำทะเบียนร้านค้า/แผงค้าในตลาดเอกราช/ตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ดำเนินการ รวม 44 ตลาด 4,074 ร้านค้า เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการป้องกันควบคุมโรค	ท้องถิ่นจังหวัด/องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
4	ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้แจ้งผลการประเมินตลาดประเภท1(มีโครงสร้าง) จำนวน 18 แห่ง ตลาดเอกราช ผ่าน 5 แห่ง ไม่ผ่าน 5 แห่ง ตลาดเทศบาล ผ่าน 2 ไม่ผ่าน 5 แห่ง ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ผ่าน 1 แห่ง ไม่ผ่าน 1 แห่ง รวมผ่าน 8 แห่ง ไม่ผ่าน 10 แห่ง และมีแผนการตรวจประเมินซ้ำในวันที่ 10, 11, 16, 17 มี.ค 64 โดยมีทีม สธ. กอ.รมน. สสอ. รพ.สต อสม. อบต. เทศบาล ร่วมติดตามประเมิน มี จุดเน้น คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 1.กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ให้บริการในตลาดดำเนินการตามมาตรการ D M H T T คือ รักษาระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร (Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา (Mask Wearing) ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือเจล แอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังใช้บริการตลาด (Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายก่อนเข้าตลาด (Testing) และเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เมื่อเข้าตลาด (Thai Cha Na)	สาธารณสุขจังหวัด/ ท้องถิ่นจังหวัด/ เทศบาลนครศรี อยุธยา/ อบต.ทุกแห่ง

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีสถานที่อยู่ในอาคารหรือพื้นที่ปิดควรจัดระบบระบายอากาศหรือปรับอากาศ ให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ</p> <p>3.กำหนดให้มีจุดลงทะเบียนและคัดกรองประวัติการเดินทางของผู้ค้าและผู้ให้บริการ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เข้าออกในแต่ละวันอย่างเข้มงวด</p> <p>นพ.สสจ.แนะนำให้มีการล้างตลาดด้วยคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ สุ่มกลุ่มเสี่ยงในตลาดมาเพื่อตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ผวจ. มอบเทศบาลพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบตลาดหортันไชย โดยให้ดำเนินการตามคำสั่ง 426/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 และสรุปปัญหาแจ้งท้องถิ่นจังหวัดฯ ภายใน 1 สัปดาห์ และให้ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาล และสาธารณสุขจังหวัดฯ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข นำเสนอในคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งต่อไป</p> <p>มอบท้องถิ่นจังหวัด ให้ทุกตลาดประเมินตนเอง ตามคำสั่ง 426/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตามข้อย่อย 9 ข้อ และให้ทีมตรวจสอบ และนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป</p> <p>ผู้แทน อปท.ที่เข้าร่วมประชุม ให้สื่อสารกับ อปท.ทุกแห่ง กระตุ้น เข้มงวดตลาดและผู้ประกอบการดูแลความปลอดภัยของประชาชนร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จะได้ไม่เกิดกรณีการปิดตลาด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจตามมา</p>	
5	รายงานสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก เขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 79 ราย โดยมีการเคลื่อนย้าย 17 คน และตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกราย	จัดหางานจังหวัด
6	แนวทางการจัดตั้ง Organization Quarantine เอกชนต้องจับคู่กับโรงพยาบาล ที่เป็น Hospital Quarantine ยื่นเรื่องมาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีคณะทำงานที่มีปลัดจังหวัดเป็นประธาน ตรวจสอบประเมิน และส่งเรื่องให้อธิบดีควบคุมโรคอนุมัติ ปัจจุบันได้รับอนุญาตแล้ว 1 แห่ง คือ มินิแบร์	ปลัดจังหวัด/ สาธารณสุขจังหวัด
7	คณะกรรมการโรคติดต่อ มีมติให้ยกเลิกคำสั่งปิดสนามมวย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด แจ้งว่าวันนายขนมต้ม สามารถดำเนินการได้ถือว่าเป็นการแสดง (Show) และสนามฟุตบอล ให้มีผู้เข้าชมได้ 25%	สาธารณสุขจังหวัด/ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด
8	วันที่ 20 มี.ค 64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จที่วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน โดยมีการประชุมเตรียมการในวันที่ 11 มี.ค 64 เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง